

## ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม  
กับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน  
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ของสำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

### ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)  
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

- ๑) ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  
ในตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
- ๒) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๒๐ คะแนน)
- ๓) คุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และประสบการณ์  
ในการทำงาน (๒๐ คะแนน)

### ๒. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ  
คัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. จะต้องได้คะแนน  
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

## ๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่ที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	วิชา	หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๓ <a href="#">สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี</a>	ทดสอบแบบวัดคุณลักษณะทั่วไป ของบุคคล	
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ห้องประชุมกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๓ <a href="#">สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี</a>	สัมภาษณ์เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน	

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือดูได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ [www2.ocsc.go.th](http://www2.ocsc.go.th) หัวข้อ **ข่าวสมัครงาน** ทั้งนี้ กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์  
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง

[ปรีชาลักษณ์ อินพลา](#)

(นางสาวปรีชาลักษณ์ อินพลา)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่